

Số: 35 /BC-UBND

Hung Yên, ngày 21 tháng 3 năm 2013

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện Nghị định số 37/2005/NĐ-CP của Chính phủ
quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành
quyết định xử phạt vi phạm hành chính**

Thực hiện Công văn số 517/BCA-C61 ngày 18/02/2013 của Bộ Công an về việc tổng kết Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, UBND tỉnh Hưng Yên báo cáo như sau:

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:

1. Công tác triển khai:

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2005/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung của Nghị định đến lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể như: Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc, cơ quan thi hành án dân sự, các Chi cục Hải quan, Kiểm lâm, Thuế, Quản lý thị trường... Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo từng lĩnh vực, địa bàn. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành, địa phương đã tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức các quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, thẩm quyền và các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời, tăng cường các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của người dân, coi đây là biện pháp quan trọng để phòng ngừa, hạn chế, loại bỏ những nguyên nhân, điều kiện dẫn đến việc không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan chức năng.

- Công an tỉnh: Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương đã chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong cán bộ chiến sỹ toàn lực lượng; tăng cường cảnh giác, sẵn sàng ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Chỉ đạo Công an cấp huyện, xã tích cực tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc tổ chức thực hiện Nghị định số 37/2005/NĐ-CP.

- Thanh tra tỉnh: Đã chủ động phối hợp với các ngành tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ phải áp dụng cưỡng chế như: Đất đai, giải phóng mặt bằng...

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên: Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; kết hợp chặt chẽ công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đảm bảo trật tự công cộng với thực hiện các phong trào: “Xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xây dựng gia đình văn hóa”, “Giáo dục con em và người thân không phạm tội và tệ nạn xã hội”, chương trình “Xây dựng nông thôn mới”...

- Chính quyền các cấp: Thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sâu sát các ngành, đoàn thể chủ động triển khai và phối hợp thực hiện tốt Nghị định số 37/2005/NĐ-CP và các văn bản liên quan. Tăng cường quán triệt cán bộ, viên chức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, nhất là việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, phòng, chống tội phạm; kết hợp với việc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn thể nhân dân, tạo sự đồng thuận của người dân, hạn chế thấp nhất việc người dân không chấp hành, chống đối, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan chức năng. Triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp với phòng ngừa xã hội, chủ động nắm tình hình, bảo vệ an ninh quốc gia; tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Chú trọng công tác phổ biến, quán triệt việc thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương; kịp thời nắm diễn biến, tình hình, dư luận trong nhân dân để tham mưu cấp uỷ, chính quyền có các chủ trương, biện pháp giải quyết kịp thời, hạn chế tối đa những nguyên nhân có thể gây phức tạp tình hình, không để các tình huống đột xuất và bất ngờ xảy ra. Chủ động phối hợp với các ngành chức năng xây dựng triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự phục vụ việc tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; đồng thời, quán triệt các lực lượng chức năng khi tham gia cưỡng chế phải tuân thủ pháp luật, đảm bảo quyền dân chủ, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

2. Tình hình, kết quả thực hiện Nghị định số 37/2005/NĐ-CP:

Từ ngày 03/6/2005 đến ngày 16/11/2012, các sở, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các cấp thuộc tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực: Giải phóng mặt bằng; quản lý đất đai; đảm bảo an ninh quốc gia, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; buôn lậu, gian lận thương mại; vi phạm các quy định về thuế, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép... Hầu hết các trường hợp vi phạm đều chấp hành nghiêm quyết định xử phạt của các cơ quan chức năng. Việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ yếu được thực hiện trong lĩnh vực quản lý đất đai; công tác giải phóng mặt bằng, thi công

- Trong lĩnh vực đảm bảo an ninh và trật tự, an toàn xã hội, việc tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với đối tượng nghiện ma túy rất khó khăn, lực lượng Công an và chính quyền địa phương không áp dụng được vì các đối tượng khó khăn về điều kiện kinh tế, không có khả năng thực hiện.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

Từ thực tiễn triển khai, thực hiện Nghị định số 37/2005/NĐ-CP của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên có một số kiến nghị như sau:

1. Đề nghị quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức không hợp tác với lực lượng chức năng trong việc thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; đồng thời giảm bớt các thủ tục cần thực hiện khi áp dụng biện pháp cưỡng chế, tạo điều kiện cho cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ.

2. Đề nghị tổ chức, thành lập lực lượng chuyên trách cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính ở một số cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phù hợp với đặc điểm, tình hình ở từng lĩnh vực, địa bàn để đảm bảo các quyết định xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện triệt để, có hiệu quả.

3. Đối với mẫu biên bản và quyết định xử phạt, mẫu tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm cần có hướng dẫn cụ thể, phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực, tránh sự chung chung, không cụ thể như hiện nay để đảm bảo yêu cầu pháp luật và thực tiễn áp dụng.

4. Đề nghị bổ sung quyết định miễn giảm việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với những trường hợp khó khăn về kinh tế hoặc không có điều kiện thi hành quyết định xử phạt.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ và những đề xuất, kiến nghị bổ sung, sửa đổi; Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên trân trọng báo cáo./. *a*

Nơi nhận:

- Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH - Bộ Công an;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVNC^{NH}.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Khắc Hòa